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มติย่อ 

     การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ 

วันอาทติย์ ที่ ๑๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม L๘๐๗ ชั้น ๘ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

อาคารเวฟเพลส ถนนวทิยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

------------------------------- 

รายนามกรรมการที่มาประชุม 

๑.  ศ.(เกียรตคิุณ) คุณหญิงไขศร ี ศรอีรุณ   นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๒.  ดร.พรชัย   นุชสุวรรณ   อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๓.  ศ.(เกียรตคิุณ) ดร.สุมนต์ สกลไชย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔.  นายวีระ   โรจน์พจนรัตน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๕.  รศ.ดร.เทพ   พงษ์พานชิ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๖.  ศ.ดร.สนทิ   อักษรแก้ว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๗.  นายแพทย์ธวัช   สุนทราจารย์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๘.   ศ.(เกียรตคิุณ) นพ.บุญชอบ พงษ์พาณชิย์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๙.   รศ.ดร.ชวนี   ทองโรจน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๐. ดร.สมนกึ   พิมลเสถียร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายอานุภาพ  จามิกรณ์   ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ 

  มหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๒. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๓. ดร.บุหรัน   พันธุ์สวรรค์   ประธานสภาพนักงาน 

๑๔. ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  ด ารงวิริยะนุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ 

๑๕. ผศ.ดร.สมบูรณ์  เซี่ยงฉิน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ 

๑๖. ดร.ส าราญ   ทองแพง   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๗. รศ.ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๘. ผศ.ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๙. รศ.ดร.ชาลี   ทองเรอืง   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 



๒ 

 

 

 
 

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม  (เน่ืองจากติดราชการอื่น) 

๑. ศ.ดร.ปริญญา  จนิดาประเสริฐ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. นายนคร   ศลิปอาชา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓. นายอภิศักดิ์   ตันติวรวงศ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔. นายสมชาย   เบญจรงคกุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผูอ้ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. นายช านาญ   แสงแก้ว ผูอ้ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกัน 

คุณภาพการศกึษา 

๓. ผศ.ดร.ณภัทร   จักรวัฒนา ผูอ้ านวยการศูนย์วิจัยฯ 

๔. น.ส.ลฎาภา   ประภัทศรรัตน์ รักษาการหัวหน้างานประชุมและประสานงาน 

๕. นายอาทิตย์   การดื่ม  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๖. นายอัครพล   ดวงพัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอใหท้ี่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๑  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ประธานได้ขอใหอ้ธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาแจง้ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้ 

๑.  เรื่องโครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยได้น าเสนอ สกอ.ให้พิจารณาเสนอ ค.ร.ม. เพิ่มจาก ๑๙๖ เตียง เป็น 

๖๘๐ เตียง พร้อมทั้งได้ท าเรื่องขอสนับสนุนจาก ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับแจ้งว่าขอให้ปรับเป็นโรงพยาบาล

ขนาด ๔๐๐ เตียง ตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาและมหาวิทยาลัยจะท าการ

ปรับปรุงโครงการตามความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขส่งไปยัง 

สกอ. เพื่อพจิารณาเสนอ ค.ร.ม. ต่อไป  

๒. โครงการการผลิตทันตแพทยเพิ่ม  มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ อ.บ.ท.ท. (องค์กร

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย) จัดท าโครงการผลิตทันตแพทย์

เพิ่ม ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงตามความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง



๓ 

 

 

 
 

สาธารณสุข ในส่วนมหาวิทยาลัยพะเยาขอรับนิสิตปีละ ๓๐ คน  ส าหรับ

งบประมาณด าเนินการปีละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อคน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา

ของ สกอ.  

๓. เมื่อวันที่  ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับเกียรติจาก   

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจการ

มหาวิทยาลั ยพ ะเยา และมหาวิทยาลั ยพ ะเยาได้ ขอค าแนะน าและขอ                 

รับการสนับสนุนในการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้สอดคล้องกับนโยบายของ

รั ฐบ าล  ซึ่ ง ใน ก ารต รวจ เยี่ ย ม ค รั้ งนี้  พ ล อ าก าศ เอ กป ระจิ น   จั่ น ต อ ง                    

รองนายกรัฐมนตรี  ได้ให้ความสนใจโครงการ Green University และโครงการ 

ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนเครือข่ายสมาร์ทกริด ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์  

ส าหรับในอนาคตกองทัพอากาศอาจท าโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งจะ

เป็นประโยชน์ต่อทางการทหาร  ในกรณีที่กองทัพอยู่บนเกาะ หรืออยู่ในป่าลึก   

ส่วนอีกหนึ่งโครงการที่ให้ความสนใจคือ ๑ คณะ ๑ โมเดล  นอกจากนี้ยังได้ให้

ค าแนะน าเกี่ยวกับการสร้างสนามบินในจังหวัดพะเยาอีกด้วย 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑  เรื่องสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาที่

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒  เรื่องส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษาแจ้งการพิจารณารับทราบ

การอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 



๔ 

 

 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓  เรื่องร่างพระราโชวาท ค ากราบบังคมทูล และร่างก าหนดการ และ     

ค ากล่าวปฏิญาณตนของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องการพจิารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๘  เมื่อวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ แล้วมีมติ

ให้การรับรองโดยให้แก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเน่ือง 

 

- ไม่ม ี– 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑  เรื่องขออนุมัติก าหนดจ านวนกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ใน

คณะกรรมการอ านวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติการก าหนดจ านวนกรรมการประเภทผู้ทรงคุณ วุฒิ สาขาต่างๆ ใน

คณะกรรมการอ านวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาจาก

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาขอเปลี่ยนจ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สาขาต่างๆ จากภายนอกมหาวิทยาลัย จาก จ านวนสามคน เป็น จ านวนไม่เกิน

สามคน โดยอาศัยระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ศูนย์การแพทย์และ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ข้อที่ ๔๕ 

๒. การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งให้ระบุต าแหน่งหลังช่ือกรรมการทุกท่านด้วย  

๓. เห็นชอบร่างค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ   

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีองคป์ระกอบดังนี้ 

๓.๑  ดร.พรชัย  นุชสุวรรณ       ประธานกรรมการ  

  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา  



๕ 

 

 

 
 

๓.๒  นายแพทย์ธวัช  สุนทราจารย์   กรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  

๓.๓  ดร.สมนกึ  พิมลเสถียร   กรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  

      ๓.๔  ศ.(เกียรตคิุณ) ดร.สุมนต ์สกลไชย  กรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

 ๓.๕  นายนคร  ศลิปอาชา     กรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  

 ๓.๖  ศ.นายแพทย์วชิร  คชการ   กรรมการ 

   ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย  

 ๓.๗  นายสัญชัย  จงวิศาล    กรรมการ 

    ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย  

 ๓.๘  ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี   กรรมการ 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  

 ๓.๙  ดร.ส าราญ  ทองแพง     กรรมการและเลขานุการ 

   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒  เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. อนุมัติ ให้แต่งตั้ง ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร เป็นผู้รักษาการแทนคณบดี      

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา อีกต าแหน่งหนึ่งต่อไปอีก ๑๘๐ วัน โดยมี

ผลตัง้แต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามที่เสนอ 

๒. มอบให้ ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รับไป

ปรึกษาหารอืกับ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ตามความเห็นของที่ประชุมตอ่ไป 

 

 

 

 

 



๖ 

 

 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  เรื่องขอความเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามที่เสนอ  

๒. มอบใหม้หาวิทยาลัยท าการเผยแพรต่่อสาธารณชนต่อไป 

๓. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นชุดเดิม ซึ่งมีองค์ประกอบ

ดังนี้ 

๓.๑  ดร.พรชัย  นุชสุวรรณ    ประธานกรรมการ 

๓.๒  ศาสตราจารย์เกียรตคิุณ ดร.สุมนต ์สกลไชย กรรมการ  

๓.๓  ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว  กรรมการ 

๓.๔  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปรีชา อ่องอารี  กรรมการ 

๓.๕  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตัง้เจรญิ  กรรมการ 

๔.  ม อบ ให้คณ ะก ร รมก ารติด ต าม แล ะป ร ะ เมิน ผลก ารด า เน ิน ง าน ขอ ง    

อ ธ ิก า รบ ดีม ห า วิท ย าล ัย พ ะ เย า  รับ ป ัญ ห าที ่ เ ส น อ ใน ป ีง บ ป ร ะม าณ 

๒๕๕๘  น าไปปรับปรุงแก้ไขการประเมินในปีต่อไปด้วย 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔  เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร       

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

จาก ดร.คงเดช สวาสดิ์พันธ์ เป็น ดร.กัลยา จ าปาทอง ตามที่เสนอ 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑  รายงานการสร้างพระพุทธรูปนาคปรก ส.ธ. 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒  น าเสนอผลการด าเนินโครงการ “สถานีผลิตไฟฟ้า Campus Power จาก

เซลล์แสงอาทติย์บนเครอืข่ายสมาร์ทกริด ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์  (Campus Power on Smart 

Grid ๕๐๐ kW University of Phayao) 

   

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

                     ประธานนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอาทิตย์ที่  ๒๘  กุมภาพันธ์   พ .ศ. ๒๕๕๙                        

เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุม L ๘๐๗ ช้ัน ๘ อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้นประธานกล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 

 

 

 

กฤษณา  แปงณีวงค์ 

(นางกฤษณา  แปงณีวงค)์ 

ผูอ้ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

ส าราญ  ทองแพง 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 

                                      

 

 

       สุภกร  พงศบางโพธิ์ 

       (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

       ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

       ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 


